

ชาวไร่รวมพลค้านพรบ.อ้อย

ระดม2หมื่นชื้อยื่นร่างใหม่ต่อสนช.รับพิจารณาควบคู่กัน ชี้8ประเด็นยังเห็นต่าง

โพสต์ทูเดย์ - ชาวไร่อ้อยออกโรงคัดค้านร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับ สนช. อ้างไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง วอนทบหวทปรับใหม่ให้เป็นธรรม

นายธนกร วัฒนศิริ หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคน เพื่อไปยื่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อนำไปพิจารณาควบคู่กับร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายที่ยกร่างโดยคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่ สนช.ได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อทุกภาคส่วนเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เนื่องจากร่างที่คณะทำงานของ สนช.จัดทำขึ้น ชาวไร่อ้อยมองว่ามี 7-8 ประเด็นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่เห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่กระทรวงนำมากำหนดประชาพิจารณ์แล้วจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน นำไปสู่คณะกรรมการกฤษฎีกาและ สนช. ตามลำดับ ดังนั้นชาวไร่อ้อยจึงจะเสนอร่างของชาวไร่เข้าไปควบคู่เพื่อให้เกิดการแก้ไข

สำหรับประเด็นที่ชาวไร่ส่วนใหญ่คัดค้านร่างที่คณะทำงาน สนช.จัดทำ เช่น 1. คำจำกัดความของสถาบันชาวไร่อ้อยในการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ให้สิทธิพิเศษสหกรณ์ชาวไร่อ้อยและกลุ่ม



อุทัยรัตน์ อนันตชัย

เกษตรกรมาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยฯ นั้น ชาวไร่ไม่ขัดข้องหากสถาบันและกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดขึ้น จะต้องมีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับสมาคมชาวไร่อ้อยคือ สมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 600 ราย และต้องส่งอ้อยให้โรงงานไม่น้อยกว่า 55%

2. มีการเสนอบทลงโทษใหม่มากขึ้นถึง 4 เท่าจาก พ.ร.บ.เดิมฯ ซึ่งเห็นว่าปัจจุบันบทลงโทษหนักอยู่แล้ว และบางอย่างไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน 3. ผลพลอยได้ควรกำหนดให้ชัดเจน 4. คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีการเสนอให้ส่วนราชการเข้าร่วม ซึ่งเห็นว่าอาจขัดหลักองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) 5. ไม่เห็นด้วยกับการลดอำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ไปยังบอร์ดย่อยอื่นๆ

แหล่งข่าวจากชาวไร่อ้อย ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับ สนช.ที่กำหนดให้สิทธิพิเศษสหกรณ์ชาวไร่อ้อย และกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งไม่ต้องมีคุณสมบัติว่าจะต้องมีสมาชิก 600 คน ไม่ต้องส่งอ้อยเข้าโรงงานไม่ต่ำกว่า 55% ซึ่งกลุ่มนี้ปัจจุบันมีการส่งออก

เพียง 3 ล้านตัน จากอ้อย 100 ล้านตัน โดยการดำเนินการนี้เป็นลักษณะเข้าข่ายทำให้ชาวไร่อ้อยไร้โอกาสมากขึ้น และเปิดช่องให้นำคนที่ไม่ได้ ทำไร่อ้อยอย่างแท้จริงแต่เล่นการเมืองท้องถิ่นเข้ามา มีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลทรายระบุว่า ฝ่ายโรงงานได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) แล้วเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับ สนช. ที่มีหลายข้อที่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะคำว่าผลพลอยได้ที่ให้รวมกากอ้อย เพราะกากอ้อยรวมอยู่ในน้ำหนักร้อยที่โรงงานซื้อแล้วถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงงานไม่เห็นด้วยที่กำหนดบทลงโทษทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อยและโรงงานเพิ่มสูงกว่า พ.ร.บ.ฉบับเดิม มากขึ้นหลายเท่า เป็นต้น

“การทำงานควรจะมีกรอบแนวทางที่คณะทำงานพิจารณาปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งที่ชาวไร่และโรงงานมีความเห็นพ้องกันและคำนึงถึงความ เป็นธรรม ความเป็นไปได้ในหลักการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องไม่สร้างความขัดแย้ง และต้องสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งระบบในระยะยาว รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มชาวไร่ ส่วนการเพิ่มบทลงโทษนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รับไม่ได้ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม” แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลทรายระบุ ■